

## **Hiệp Hội Thánh Thể Montréal-Sherbrooke-Ottawa**

### **Agrégation du Saint Sacrement**

### **Agregation of the Blessed Sacrament**

*affiliée aux Congrégations des Religieux et des Servantes du Saint-Sacrement*

## **Chầu Thánh Thể tháng 12-2017**

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ này chúng con hiện diện bên Chúa trong lúc này đây để đáp lời mời gọi của Chúa: “**Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy**”. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình thương bao la, một tình yêu đến cùng mà Chúa dành cho chúng con, để nhờ cảm nghiệm tình yêu ấy mà tâm hồn chúng con được **biến đổi** và **sống tình yêu Chúa, sống Thánh Thể** cách tràn đầy hơn nữa trong cuộc sống hằng ngày của chúng con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đón nhận tất cả những ước nguyện chân thành của chúng con và chúng con ao ước được Chúa sai đi Sống chứng nhân cho **sự Hiện diện của Thiên Chúa** qua bí tích Thánh Thể, giữa đời thường trong môi trường sống của chúng con. Chúng con thưa như vậy nghĩa là lúc này đây, chúng con sẽ trở thành "tông đồ Thánh thể trầm lặng" và bẻ bánh cuộc đời chúng con để cho người khác "rước lấy". Amen

*(Lời tâm tình dẫn nguyện lần chầu chung đầu tiên (11/2012) trong lặng lẽ trước nhà Tam của Gia đình Thánh Thể Montréal sau khi tuyên hứa tại Sherbrooke)*

Và giờ đây, chúng con đi vào thinh lặng trước Thánh Thể để cảm nghiệm hành trình đi gặp gỡ Chúa Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể.

Lạy chúa Chúa Giêsu Kitô trong Phép Thánh Thể, chúng con hiện diện nơi đây để sống bên Chúa những phút giây cảm nghiệm ân sủng lớn lao mà Chúa đã dành cho chúng con trong Bí tích Tình yêu này. Ân sủng đó chính là **đức tin sống** tin vào sự hiện diện của Chúa trong Bí tích Thánh Thể

### ***Gửi đến các cháu***

Chères nos petites adoratrices, chers nos petits adoreurs,

Nous sommes appelés à vivre notre baptême chaque jour. C'est grâce au baptême que chacun, chacune peut entrer dans la relation de Jésus avec Dieu le Père .

Aujourd'hui, Jésus nous invite à continuer de partager l'Eucharistie, en signe de notre union à Lui, mais aussi de notre union aux autres. Jésus nous demande d'être en communion avec toute l'Église.(Chầu Thánh Thể 12-2015)

Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils ; mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. (*Chầu Thánh Thể 12-2016*)

Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được biết hạnh phúc của Chúa là cứu vớt những gì bị mất, bị hư hỏng. Từ nay, xin cho chúng con có được tâm tình của Chúa là biết tìm đến với nhau để hâm nóng tình yêu bị lãng quên. Xin Chúa cho chúng con luôn biết gìn giữ, trân trọng tình yêu của nhau. Và nhất là, cho chúng con luôn nói được với nhau : **Vui với tôi bạn nhé**, tôi lại tìm thấy được tình yêu. Đôi mắt tôi không còn nhìn anh em với những thành kiến hẹp hòi. Lời nói tôi thôi làm bạn đau đớn. Tai tôi biết lắng nghe bạn trân trọng, cảm thông. Bàn tay tôi trong tay bạn, ấm nóng yêu thương nhiệt thành. Và tôi đến với bạn bằng cả tấm lòng của kẻ nhận ra mình được Thiên Chúa yêu thương.

Tạ ơn Chúa, muôn ngàn đời chúc tụng Chúa là Đấng đã đặt tình yêu của Chúa trong hình ảnh bạn và trong mắt tôi. (*Chầu Thánh Thể long trọng Mùa Vọng năm 2013,*)

## **Thánh thi (Mùa Vọng)**

**Ngài xuất hiện, lạy Ngôi Lời vĩnh cửu,  
Như hào quang Thánh Phụ gửi xuống trần,  
Làm người thế để tìm phương giải cứu  
Cả muôn loài khi sắp mãn thời gian.**

**Xin chiếu tỏ cho hồn thiêng rục rỡ,  
Lửa yêu Ngài, xin thiêu đốt tâm linh;  
Khi nhạc thánh trên môi vừa chớm nở,  
Đã tiêu tan bao cảm nghĩ tội tình.**

**Và khi tới ngày giáng lâm thẩm phán,  
Ngài xét soi mọi toan tính trong lòng.  
Việc ngay chính: đáng Nước Trời viên mãn,  
Tội ẩn tàng: phải lên án chẳng dung.**

**Dám xin Chúa đem lòng thương trời bể,  
Tội muôn vàn, Lạy Cả thứ tha cho!  
Cùng chư thánh của ngàn muôn thế hệ,  
Chúng con đây hưởng hạnh phúc mong chờ.**

**Vinh danh Chúa, lạy Ngôi Cha hằng có,  
Vinh danh Ngài, tâu Thánh Tử Giê-su,  
Vinh danh Ngài, lạy Thánh Thần Thiên Chúa,  
Tự muôn đời và mãi tới thiên thu.**

Qua màu nhiệm Thánh Thể chúng ta có bốn tiêu chuẩn sống cuộc đời Thánh Thể theo tâm tình như sau :

- a. « **Ngài cầm lấy bánh** » : đón nhận cuộc đời trong tay chúng ta. Đón nhận mọi hoàn cảnh của cuộc đời, can đảm nhìn nhận cuộc đời và ý thức về chính mình.
- b. « **Ngài tạ ơn** » : đó là chiều kích cầu nguyện, là nơi thích hợp nhất để cảm nghiệm ánh mắt đầy lòng thương yêu và biết mỉm cười với Ngài, nhận biết Ngài như người bạn đang đối thoại với mình.
- c. « **Ngài bẻ bánh ra** » : cuộc đời chúng ta được bẻ ra để xua tan đi những toan tính nhỏ nhen ích kỷ và thay vào đó là lối sống biết chia sẻ với người khác.
- d. « **Ngài trao bánh cho các môn đệ** » : Đối với chúng ta , sống cuộc đời như là ơn sủng trao ban, sống cuộc đời Thánh Thể có nghĩa là sống cuộc đời biết cho đi. Cho thời gian, cho khí lực sống. Sống rộng lượng, biết phục vụ anh em trong thinh lặng. Cuối cùng là sống cuộc đời nên giống cuộc đời Chúa Giêsu.

## **Lời nguyện :**

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa ở giữa chúng con để ban bình an hoan lạc cho chúng con. Xin Chúa đem lại niềm vui đầy tràn cho những ai mong đợi Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

*CĐ : Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ở cùng chúng con.*

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong niềm hy vọng và vui mừng vì sẽ được gặp gỡ Chúa là Ngôi Lời đã trở thành xác phàm và giữa chúng con. Giờ đây, các cháu trong gia đình Thánh Thể sẽ thân thưa với Chúa những tâm tình của mình.

*CĐ : Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ở cùng chúng con.*

“Lạy Chúa, xin thức tỉnh chúng con, để chúng con gặp được Chúa Giêsu, để chúng con khao khát đón gặp Chúa Kitô với sự chuẩn bị tốt lành..”

*CĐ : Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ở cùng chúng con.*

*Thỉnh lạy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô và cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong Giáo hội.*

*Cầu nguyện cho các Linh mục*

## **KINH THÁNH PHÊRÔ GIULIANÔ EYMARĐÔ**

Lạy Thánh Phêrô Giulianô,/ Cha đã được đặc ân nhận biết kho tàng vô giá dành cho nhân loại nơi Bí Tích Thánh Thể,/ được lòng cháy lửa kính mến Mầu Nhiệm Đức Tin / và tâm hồn nhiệt thành khát mong nhân loại / đến chúc tụng tôn thờ Chúa trong Bí Tích Tình Yêu này,/ xin cầu cho chúng con được muôn ơn lành hồn xác./

Xin cho chúng con biết noi gương Cha,/ trung thành thờ kính Phép Thánh Thể trong tinh thần và chân lý,/ luôn cố gắng tấn tới trong mọi nhân đức,/ nhất là đức khiêm nhường,/ để nhờ việc Chúa ngự vào linh hồn,/ mỗi ngày chúng con được kết hợp mật thiết hơn với Người / như lòng Cha hằng thiết tha mong ước./

Sau hết,/ lạy Thánh Phêrô Giulianô,/ xin cầu cho chúng con cũng được lòng thảo hiếu / và tôn sùng Đức Mẹ là Mẹ Thánh Thể,/ để nhờ Mẹ từ ái chỉ dạy dẫn dắt,/ chúng con biết phụng thờ Chúa ẩn thân trong Phép Thánh Thể,/ hầu ngày sau được thờ lạy và chúc tụng Người muôn đời trên Thiên Đàng./ Amen.

**Nhờ Mẹ Maria để đến với Chúa Giêsu. Chúng ta cùng đến với Mẹ Maria Thánh Thể,** như lời cha thánh Phêrô Giuliano dạy.

Nguyện xin Chúa Giêsu -Kitô hiện diện trong Thánh Thể Chúc Lành cho từng anh chị em và các cháu.

Trước khi ra về đọc lại số 2 Hướng Sống để sẵn sàng lên đường sống lời mình tuyên hứa

## 2. Lý tưởng

Lý tưởng của chúng ta là **sống trọn vẹn mầu nhiệm Thánh Thể** và giải bày ý nghĩa của mầu nhiệm ấy. ngõ hầu Đức Ki-tô được hiển trị và vinh quang Thiên Chúa được rạng tỏ trên trần gian.

Để đáp lại ơn gọi đã nhận lãnh nơi bí tích Thánh Tẩy, chúng ta làm chứng cho Đức Ki-tô giữa lòng xã hội loài người. Khởi đi từ Thánh Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh toàn thể công cuộc Phúc Âm hóa, chúng ta đưa tinh thần Phúc Âm vào mọi thực tại con người.